

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BÉ THÍCH LÀM NGHỀ GÌ - NGÀY 22/12
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGHỀ NÔNG

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ	60-70p	Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cho chuyện nói đặc điểm của nghề nông. Cô điểm danh trẻ.	
Thể dục sáng	10-20 phút	* Nội dung:	* Mục đích yêu cầu:
		`Hô hấp: Thổi nơ	Trẻ được hít thở không khí trong
		`Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên	lạnh, trẻ tập đúng động tác
		`Lườn: cúi người về phía trước , sang giữa người ra phía sau	* Chuẩn bị:
		`Chân: Nghiêng người sang sang..	Nhạc, sân tập sạch sẽ, an toàn...
			Trang phục trẻ gọn gàng thoải mái
Hoạt động học	30- 40 phút	THỂ DỤC	KPXH
		Đi trong đường hẹp; Đi trên ghế thể thể dục; Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát	Trò chuyện về nghề nông
		TC: Bắt vịt con	
HDC ngoài trời	30- 40 phút	QS: Cây hoa hồng, cây bắp cải, cây chuối, thí nghiệm gieo hạt rau	
		TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ - bắt vịt con, lộn cầu vòng - chuyền bóng	
		CTD: Vòng, len, phấn, bóng, màu nước, hạt hạt, lá cây, rơm, lá cây,	
Hoạt động góc	40 - 50 phút	* Nội dung:	* MDYC góc chơi
		Góc XD: Xây vườn rau, xây trang trang trại.	Trẻ biết nhận vai chơi ở các góc chơi biết lắp ghép ngôi nhà, cây ...
		*GPV: Đóng vai làm bác nông ...	Biết giao lưu giữa các nhóm chơi,
		*GHT: Vẽ, tô màu làm album tặng bác nông dân	Trẻ biết tạo ra sản phẩm và giữ gìn sản phẩm
		*GTN: Chăm sóc cây, lau lá, chơi với cát nước, pha màu,..	Trẻ biết làm album về ngày hội của cô giáo
Ăn trưa	60- 70 phút	Cho trẻ rửa tay trước khi ăn. Cô trò chuyện với trẻ tôn trọng bạn đừng thiếuu món ăn hàng ngày cho trẻ biết và khuyến khích trẻ ăn, khi ăn không	
Ngủ Trưa	140-150p	Cô cùng trẻ kê phản, trải chiếu, và lấy gối của mình và nằm ngủ. Cho trẻ đun, phích nước nóng ...) khi được nhắc nhở. Cô tạo không gian yên	
Ăn bữa phụ	20- 30p	Cô chuẩn bị bữa ăn phụ cho trẻ sau giờ ngủ trưa, nhắc trẻ mời cô, bạn ăn bát, cầm thìa trong ăn uống. Ăn xong cho trẻ lau miệng và đi vệ sinh	
Chơi HĐ theo ý thích	70- 80p	Rèn kỹ năng: phòng tránh một số đồ dùng nguy hiểm	TCM
		Chơi tự do ở các góc	Người chăn nuôi giỏi
		Nêu gương cuối ngày	Chơi tự do ở các góc
			Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60- 70 p	Cho trẻ chơi tự do các góc, vệ sinh cá nhân trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân	

Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần (Từ 25/11 đến 20/12/2024)

Tuần 1 từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024

GV dạy sáng: Lý Hiền Lương

GV dạy chiều: Đào Thị Tuyết

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
trẻ kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi... của một số nghề nông khi được hỏi, trò		
Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu đi, chạy theo hiệu lệnh rồi chuyển đội hình thành 3 hàng ngang giãn cách đều nhau.		
Trọng động:		
`Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng...		
Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng: Chi chi chành chành, gieo hạt, con voi,...		
`Quốc ca vào thứ 2, tập thể dục vào sáng thứ 4, 6. Ca múa hát tập thể vào sáng thứ 3, 5		
theo bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân ,đi cày ,cô nuôi,...		
LQCC	TOÁN	ÂM NHẠC
u, ư	Tách gộp nhóm có 3,7 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau	NDTT: NH: Ngày mùa vui. NDKH: VD: Lớn lên cháu lái... TCAN: Ai đoán giỏi
cây hoa ống điều		
Con voi - rồng rắn lên mây; lộn cầu vòng - ô tô và chim sẻ, bắt ếch - cáo ơi ngủ à, thanh gổ, đồ chơi ngoài trời		
* Chuẩn bị	* Tổ chức hoạt động	
Hàng rào, nút nhựa, cây cầu cây xanh, ...	Thoả thuận : Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề. Cô cho trẻ nhận vai chơi và cho trẻ lấy thẻ, về góc chơi mà trẻ đã nhận.	
Bộ đồ chơi lao động, đồ chơi góc phân vai...	* Quá trình chơi	
Tranh ảnh về các nghề của bé công nhân, nông dân...	Cô cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích, cô gợi ý cho trẻ LK giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau	
	* Kết thúc: Cô nhận xét từng góc chơi, trẻ cất ĐĐC	
trước và chờ đến lượt. Kê bàn ghế cùng cô giáo. Mời cô và mời các bạn ăn cơm. Cô giới		
ăn không được nói chuyện. Ăn xong cho trẻ lau miệng, đi vệ sinh và thay quần áo		
thực hiện một số quy định ở lớp, trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bếp đang		
tĩnh cho trẻ ngủ		
động viên trẻ ăn hết xuất ăn của mình, không xúc sang cho bạn, rèn cho trẻ kỹ năng cầm		
TCTV: Cái cuốc, cái xẻng...	Ca dao: Kéo cưa lừa xẻ	Ôn các chữ cái đã học ,các
MC: Cái cuốc để cuốc đất,...	LQ vở toán	bài hát
Trẻ chơi tự do ở các góc	Chơi tự do ở các góc	Chơi tự do ở các góc
Nêu gương cắm cờ	Nêu gương cuối ngày	Bình cờ phát phiếu bé ngoan
cô trò chuyện và cho trẻ xem video để trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước,		